
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 การบรรจุพยาบาลวิชาชีพ 

มติชน ไทยโพสต ์  
โพสต์ทูเดย์  
กรุงเทพธุรกิจ  
ผู้จัดการรายวัน  

ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด 

new)108 เดอะเนชัน่ 

 
 

  -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. กล่าวถึงการบรรจพุยาบาลวิชาชพีเป็น

ข้าราชการว่า ได้รับฟงัข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย ท้ังในสว่นของกระทรวงสาธารณสุขท่ีได้มีการประชุม โดยได้

มอบหมายให้ นายวิษณ ุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไปหาวธีิการเพื่อแก้ปัญหาแล้ว ซึง่มีแนวโน้มในทางท่ีดีข้ึน 

โดยจะมีการทยอยบรรจุโดยใช้อัตราภายในไปก่อน นี่คือหลักการท่ีสามารถปรับได้จ านวนหนึง่   ส่วนท่ีเหลือก็จะมี

การเพิ่มเติมใหใ้นหว้งเวลา 3 ป ีคิดว่าเปน็สิ่งท่ีท าได้ดีท่ีสุดในขณะนี ้ สิ่งส าคญัก็ต้องดูแลในภาพรวมของรัฐบาลและ

ส่วนราชการท้ังหมดด้วย ซึ่งมีท้ังข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชัว่คราวลูกจ้างประจ า ต้องดวู่าในอนาคตจะท า

อย่างไร ไม่เชน่นัน้ก็จะเกิดปัญหาอยู่แบบนี้ แต่ก็ต้องมีข้อยกเว้นส าหรับผู้ท่ีต้องให้บริการประชาชน 
       พล.ท.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. วานนี ้(16พ.ค.) ว่า 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ได้น าเสนอแนวทางในท่ีประชุม

ว่า อัตราว่างในป ี2560 ท่ี สธ. สามารถบรรจุได้คือ 2,200 อัตรา ดงันัน้จะเหลือ 8,800 อัตรา และหากด าเนินการ

บรรจุใน 3 ปี ตัง้แต่ปนีี้จะบรรจุได้ปีละ 2,900 อัตรา รวมกับจ านวนพยาบาลที่จะเกษียณอายุราชการ  หาก

ด าเนนิการในลักษณะนี้ ก็จะสามารถบรรจุพยาบาลได้ท้ังหมด ซึ่งแนวทางท่ีว่านี้ ยงัไม่ถือว่าเปน็มติ ครม. เปน็แต่

เพียงแนวทางแก้ปัญหาที่มีการน าเสนอมา ซึ่งท่ีประชุมก็รับฟัง 
       ท้ังนี้ครม.ได้เหน็ชอบในแนวทางให้กระทรวงสาธารณสุขต้ังคณะกรรมการเป้าหมายนโยบายบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุขข้ึน เพื่อให้แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และใหเ้สนอกลับเขา้ที่ประชุมครม.อีกคร้ังในวันท่ี 23 พ.ค.นี้  การ
แก้ปัญหาคร้ังนี้ไม่ไดเ้กิดจากแรงกดดันจากกลุ่มเครือข่ายพยาบาล แต่เห็นว่าเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนจริงและต้องแก้ไข

ปัญหาทัง้ระบบ 
      ด้าน น.ส.รุ่งทิวา พนมแก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ร้อยเอ็ด ในฐานะผูป้ระสานงานเครือข่ายพยาบาล

วิชาชีพลูกจ้างชัว่คราว กล่าวว่า จากข่าวก็รู้สึกพอใจและขอขอบพระคุณนายกรัฐมนตรี รัฐบาล สธ. และทุกภาคส่วน

ท่ีเก่ียวข้อง เพียงแต่อยากได้ความชัดเจนเปน็ลายลักษณ์อักษร ออกเป็นมติ ครม.ก่อน จึงจะม่ันใจว่า พยาบาลได้รับ

ความเหน็ใจจรงิๆ แล้ว ท้ังนี้ หากได้รับต าแหน่งตามท่ี สธ.เสนอ เชื่อว่าจะไม่มีการลาออก เพราะได้รับแรงจูงใจและ

มีก าลังใจในการท างาน เนื่องจากพยาบาลรอการเข้าบรรจุต าแหนง่มานาน สว่นบางกลุ่มท่ีอาจลาออก เพราะต้องการ

ไปศึกษาต่อ หรือมีปัญหาเรื่องเงนิท่ีไม่สอดคล้องกับภาระงานนั้นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลท่ีพึงกระท า แต่กลุ่มนี้เปน็ส่วน

น้อยและเชื่อว่าหากได้รับต าแหนง่ตามท่ี สธ.เสนอ สธ.จะสามารถบริหารจัดการอัตราต าแหน่งว่างในแต่ละปีอย่างลง

ตัว ไม่มีตกค้างอีก       และท่ีต้องออกมาเรียกร้อง เพราะว่าหาก ครม.ไม่อนุมัติ ก็จะท าให้มีต าแหน่งตกค้างอีก

มากมาย และจะสะสมไปเรื่อยๆ  

มติชน กรุงเทพธุรกิจ   -เสนอข่าว น.ส.ทิพวรรณ ทับผา ฝ่ายข่าวเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้าง สธ.กล่าววา่จะต้องรอมติ ครม.ท่ีเป็น

ลายลักษณ์อักษรอีกคร้ัง จึงจะก าหนดท่าทีการเคล่ือนไหว  สว่นก าหนดการของกลุ่มพยาบาลต่างๆ ท่ีก าหนดวนัเวลา

ไว้แล้วในจังหวัดต่างๆ จะด าเนินการเช่นเดิม แต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนการแสดงพลงั จากเดิมท่ีจะเปน็การ

เคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องให้มีอนมัุติต าแหน่ง เปน็การแสดงความขอบคุณแทน 
      ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า ตามท่ีเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างฯ มีการขอให้พยาบาลที่ยังไม่ไดบ้รรจุเป็นขา้ราชการ

ทุกคนตอบแบบสอบถามนั้น ปรากฏว่า ขณะนี้มีพยาบาลตอบแบบสอบถามแล้วจ านวน 1,800 คน และแสดงความ
ประสงค์ว่า หากไม่ได้รับการอนมัุติต าแหน่งราชการ จะลาออก ร้อยละ 61  ท้ังนี ้ จะมีการรวบรวม ผลอย่างเปน็

ทางการอีกคร้ังในวนัท่ี 21 พฤษภาคม    
     ส าหรับตัวเลขท่ี ครม.เห็นชอบตามท่ีมีการเสนอ และให ้ สธ.กลับไปจัดท ารายละเอียดและส่งกลับ ครม.ในคร้ัง

หน้านัน้ แบ่งเปน็ตัวเลขประมาณการ 8,900 อัตรา นับตั้งแตป่ี 2560-2562 เฉลี่ยปีละ 2,966 อัตรา โดยในป ี

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวันที ่17 พฤษภาคม 2560 

ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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สื่อ ประเด็นข่าว 

2560 จะได้ต าแหนง่จากการบรหิารอัตราว่าง จ านวน 2,200 อัตรา บวกกับต าแหน่ง 2,966 อัตรา รวมแล้วจะได้รับ
การบรรจุประมาณ 5,100 อัตรา ในปี 2560 

 

ประชาชาติธุรกิจ 

พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ 

   -เสนอบทความ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ท่ีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1ก.พ. 2560 รอเพียงในส่วนของการ

เห็นชอบร่างกฎหมายลูกประกอบ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ตาม ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเสนอ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เสนอ 7 ฉบับ แต่ถอนไป 1 ฉบับ คือ ร่างกฎหมายท่ีเก่ียวกับ หลักเกณฑ์วิธีการ

เงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต เก่ียวกับเคร่ืองก าเนิดรังสี ซึ่งยังมีปัญหาเก่ียวพันกับเรื่องการใช้อุปกรณ์เอกซเรย์ฟัน    

    กลุ่มทันตแพทย์เห็นว่า เครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม ถูกเหมารวมเข้าไปด้วย  ท่ีผ่านมาก็อยู่ภายใต้การดูแลของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมีความไม่ชอบมาพากลคือ ให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีเพิ่มขึ้นเพื่อ

ควบคุมเคร่ือง ทั้งนี้ปกติในห้องท าฟันก็มีเพียงทันตแพทย์และผู้ช่วยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และยังเขียนกม.ควบคุม

การครอบครองและการใช้งานเครื่องมือวินิจฉัยทางทันตกรรม ซึ่งมีอันตรายน้อยมาก แต่ใช้อัตราโทษทางอาญาท่ี

รุนแรง เช่น จ าคุก 5 ปี ปรับ 500,000 บาท 
     ด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกมา แถลงว่า ในกรณีท่ีสถานประกอบการหรือคลินิกได้รับ

ใบอนุญาตครอบครองเคร่ืองก าเนิด รังสีทันตกรรมหรือเคร่ืองเอกซเรย์ตาม มาตรา 26 ใน พ.ร.บ.ฉบับนี้แล้ว ทันต

แพทย์จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี โดยการเทียบหลักสูตร โดยอัตโนมัติ   ในเม่ือมี

ทันตแพทย์อยู่ในคลินิกเวลา ท่ีเจ้าหน้าท่ีของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เข้าตรวจสอบ จึงไม่มีความผิดตาม

มาตรานี้แต่อย่างใด    แต่ในกรณีท่ีทันตแพทย์ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี เช่น ไม่ท า

รายงาน ไม่ตรวจประเมินเคร่ืองก าเนิดรังสีตามเวลาที่ก าหนด หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตครอบครองฯ หากตรวจพบ 

เจ้าหน้าท่ี ปส. จะท าการตักเตือนก่อน หากยังคงเพิกเฉย จะถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ีความ

ปลอดภัยทางรังสี แต่จะไม่มีโทษทางอาญา แต่หากตรวจพบว่าผู้ครอบครองไม่เคยขอรับใบอนุญาตมาก่อน จะมี

ความผิดฐานครอบครองหรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสีโดยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และต้องเข้าสู่การด าเนินคดีอาญา 

 เมโสหนา้ใส 

คมชัดลึก   -เสนอข่าว หมอแล็บแพนด้าโพสต์เตือนภัย 'เมโสหน้าใส' ซื้อมาท าเองอันตราย  หลงัพบขายเกลื่อนเน็ต ระบุหาก
แพ้อาจถึงตายได้ แถมยังเสี่ยงตดิเชื้อเอชไอวี ท้ังนี้คนขายจะอ้างว่าไม่ไดฉ้ีด แค่ใชเ้ข็มสะกิด และยังไม่มีองค์กรไหน

เอาจริงเอาจงั อยากให้ช่วยจับกุมให้ดูเปน็ขวัญตา  สว่นตวัยา เป็นสารอะไรก็ไม่รู้ ได้รับการรับรองหรือไม่ เกิดมีใคร

แพ้ข้ึนมา อาจตายได้  ยิ่งไปกวา่นั้นถ้าวัยรุ่นซื้อไปฉีดเองท าไม่เป็น ท าไม่สะอาด ติดเชื้อขึ้นมาจะท าอย่างไร  เผื่อ

อยากประหยัดเงินโดยการแลกเขม็กันใช้ อาจเปน็เอดสไ์ด้    วัยรุ่นไม่รู้ทุกเรื่อง อย่าประมาท 

 อีโบลา 

สยามรัฐ 
 

    -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีรายงานข่าวองค์การอนามัยโลกพบ

ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโก กรมฯได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งองค์การ

อนามัยโลกยังไม่ไดป้ระกาศเป็น ภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขระหว่างประเทศ และยังไม่ไดป้ระกาศห้ามเดินทางไปยัง

ประเทศที่พบการระบาด ส่วนพืน้ท่ีท่ีรายงานก็อยู่ในพืน้ท่ีชนบทห่างไกล ส าหรับไทยยังคงมาตรการเฝ้าระวงัป้องกัน

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาตามระบบท่ีวางไว้อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นท้ัง 3 ระดับได้แก่ 1.ด่านควบคุมโรคระหว่าง

ประเทศ 2.โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน3.ในระดับชุมชน ซึ่งท่ีผ่านมายังไม่พบผู้เดินทางติดเชื้อไวรัสอีโบลา ขอให้

ประชาชนม่ันใจระบบเฝ้าระวงั 

       ส าหรับผู้ท่ีเดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทุกราย จะต้องมารายงานตวัและตรวจวัดไข้ท่ีด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ก่อนอนุญาตให้เข้าประเทศ หากพบผู้ท่ีสงสัยจะมีระบบรองรับท้ังการตรวจ กักตัว

เพื่อรักษา รวมท้ังสอบสวนโรค ท้ังนี้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ.

2558 ซึง่ต้องรายงานเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หากหลีกเลี่ยงไม่รายงานจะมีโทษตามกฎหมาย 

ข่าวสด   -เสนอข่าว สถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งใหม่ของไวรัสอีโบลาในประเทศคองโก ยอดผู้เสียชีวติเพิ่มขึ้นเปน็อย่าง

น้อย 3 ราย  หลงัจากคนขับแท็กซี่ วัย 45 ป ี ได้รับเชื้อ และเสยีชีวิตเม่ือวนัศุกร ์ ท่ีผ่านมา ท้ังนี ้แอฟริกาตะวนัตก 

เพิ่งเผชิญกับการระบาดของโรคอีโบลาคร้ังร้ายแรงเม่ือปี 2557 มีผู้เสียชีวิตกว่า 11,300 ราย 

 พัฒนาเทคโนโลยีคุมเชื้อวัณโรค 

มติชน ผู้จัดการออนไลน ์   -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้
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ไทยโพสต์  

กรมประชาสัมพนัธ์ 
 

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียวและ Riken Center for integrative Medical Sciences ในการวิจัยด้านวัณโรคภายใต้

โครงการ SATREPS “Integrative human and pathogen genomic information for tuberculosis control” เพือ่น าเทคโนโลยีทาง

พันธุศาสตร์การแพทย์ มาใช้ตรวจหาลักษณะทางพันธุกรรมของคนและเชื้อวัณโรค ท าให้การวนิจิฉัยโรครวดเรว็ขึ้น 

รู้ผลเชื้อดื้อยาได้ภายใน 2 วนั จากเดิม 5 สปัดาห์ ตามแบบมาตรฐานท่ีได้ด าเนนิการอยู่ในปัจจุบนั และสามารถให้

ยาได้เหมาะสมแก้ปัญหาวัณโรคดื้อยา ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถยุติปัญหาวณัโรคและเปน็ผู้น าด้านเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ในภาคพื้นอาเซียน 

 หมอพื้นบ้านอาเซียน 

ไทยรัฐ 

เว็บไซต์แนวหน้า 

  -เสนอข่าว นพ.สเุทพ วัชรปิยานนัทน ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก กล่าววา่ งาน

มหกรรมสุขภาพอาเซียน จัดขึ้นเพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ดั้งเดิมในประเทศอาเซียน 
โดยเปน็การระดมหมอยาพื้นบ้านท่ีมีความเชี่ยวชาญช านาญในการรักษาด้วยศาสตรเ์ฉพาะของตนจากท่ัวภูมิภาค

อาเซียน อันจะน ามาใชใ้นการพัฒนาการดูแลสุขภาพของประชาชนพฒันาการบริการและผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพได้ 
อีกท้ังยังจะเปน็การสร้างภาพลักษณ์การเปน็ผู้น าด้านการแพทย์ด้ังเดิมในอาเซียน โดยงานจัดขึน้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวนัท่ี 

19 พ.ค.ท่ี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุร ี ซึ่งได้เชญิเครือข่ายหมอพื้นบ้านอาเซียน 7 ประเทศ ได้แก่ 
กัมพูชา อินโดนเีซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลปิปนิส์ และไทย และจากเอเชียใต้ ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา มารว่ม
แลกเปลี่ยนความรู้ด้วย 

 

ส านักข่าวไทย 

ทีวีช่อง NBT 

โครงการฉันดีมีสุข 

     -เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกต้อง 

คือ รสจัด หวาน มัน เค็ม โดยเฉพาะเครื่องดื่มท่ีมีน้ าตาลเป็นส่วนประกอบเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดโ รคไม่

ติดต่อเรื้อรังหรือกลุ่มโรค NCDs เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ไตเรื้อรัง เป็นปัญหาทวีความรุนแรงขึ้น

ชัดเจน ซึ่งในประเทศไทยมีสัดส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี ปัญหาท่ีตามมาคือฆราวาสถวายอาหารใส่บาตรและ

สังฆทานท่ีไม่มีคุณภาพหรือหมดอายุท าให้พระสงฆ์มีสุขภาพไม่ดี จึงได้จัดโครงการ “ฉันดีมีสุข” ภายใต้ อย.ห่วงใย

พระสงฆ์บริโภคปลอดภัยไกลโรค โดยมีการจัดงาน 3 คร้ังในปีนี้ คือ ช่วง ก.พ. ถึง เม.ย. 60 และจะด าเนินโครงการ

นี้ขยายไปยังพื้นท่ีต่างจังหวัดโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
 นมบริโภค 

มติชน   -เสนอข่าว เกิดการแชร์ข้อมูลซ้ ากันอีกรอบ กรณีการโพสต์ภาพและข้อความผ่านสงัคมออนไลน์อ้างอิงการทดลอง

ว่า ควรเลือกดื่มนมยี่ห้อใด โดยให้พิจารณาได้จากการทดลองอ้างอิงมหาวิทยาลัยชื่อดังแหง่หนึ่งว่า หากหยด

ไอโอดีนในนม และหากนมยี่ห้อใดเปลี่ยนเป็นสนี้ าเงนิแสดงว่า ยี่ห้อนั้นผสมแปง้ สร้างความสงสัยวา่ จริงหรือไม่.. 
     เรื่องนี้ น.ส.ทิพยว์รรณ ปรญิญาศิริ ผอ.ส านักอาหาร อย. ให้ข้อเท็จจริงว่า นมบริโภคทุกชนดิต้องผ่านการตรวจ

คุณภาพและความปลอดภัยจาก อย. จึงจะได้การรับรอง ดังนั้น กรณีท่ีตรวจพบว่ามีแปง้นั้น จรงิๆ ไม่ใช่ ซึง่ต้อง

พิจารณาก่อนว่าเปน็นมปรงุแต่งหรือไม่ เพราะหากเปน็นมปรงุแต่ง ซึง่เป็นการแต่งกลิ่น แต่งส ี อย่างช็อกโกแลต 

ฯลฯ ตามกฎหมายของ อย.ก าหนดว่าสามารถใส่วัตถุเจือปนอาหาร หรือสารคงตัวในปริมาณที่ก าหนดได้ ซึง่ไม่เปน็

อันตราย โดยสารดังกล่าวอาจท าให้เข้าใจว่าเปน็แปง้ได้ เพราะเกิดปฏิกิริยากับไอโอดีน ซึ่งสารดังกล่าวจะท าใหน้ม

ปรุงแตง่ผสมเปน็เนื้อเดียวกัน หากไม่ใส่จะเกิดการแยกชั้น ตกเปน็ตะกอน ซึง่ตามกฎหมาย เนื้อนมต้องเปน็เนื้อ

เดียวกัน ดังนั้น ไม่ต้องกังวล เพราะ อย.มีการควบคุมอยู่ 
        แต่หากเป็นนมชนิดอ่ืนๆ อย่างนมจืด นมพร่องมันเนย ไม่อนุญาตให้ผสม และจะมีกฎในการควบคุมอยู ่

อย่างนมจืดจะมีหลักโภชนาการ โปรตีนต้องไม่น้อยกว่า 2.8% เนื้อนมไม่รวมมันเนย 8.25% และไขมันไม่น้อยกว่า 

3.25% ส่วนนมพร่องมันเนยก าหนดใหเ้นื้อนมไม่รวมมันเนย 8.5% มันเนยต้อง 0.1% แต่ไม่ถึง 3.2% สว่นนมโค

ชนิดขาดมันเนยมีเนื้อนมไม่รวมมันเนยไม่น้อยกว่า 8.8% มันเนยไม่เกิน 0.1% เปน็ต้น สว่นความปลอดภัยก็จะมี

ค่ามาตรฐานในการควบคุม ทั้งการฆ่าเชื้อต่างๆ เป็นตน้  อย.มีมาตรฐานและตรวจสอบมาตลอด   
      สรปุไดว้่าคุณค่าทางโภชนาการของนมยังคงมีอยู่เชน่เดิม 

 

มติชน 

มะนาวโซดาไม่รักษามะเร็ง 

     -เสนอบทความ กรณีมีการแชร์ในสังคมออนไลน์อ้างว่า มะนาวโซดา ฆ่าเซลล์มะเร็ง ได้ผลดีกว่าการท าคีโมถึง 

10,000 เท่า ไม่มีผลข้างเคียง และกรดซิตริกและโพลีฟีนในน้ ามะนาวช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดด า ปรับ

สมดุลการหมุนเวียนของเลือด และหากน ามะนาวผสมเกลือมาถูหน้าผากจะช่วยบรรเทาไมเกรน  



                                                             สรุปข่าววันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 4 
สื่อ ประเด็นข่าว 

     ด้าน ผศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผอ.สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล กล่าวว่า เป็นความเชื่อท่ีผิด แชร์ไปโดยไม่ได้

มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง มะนาวไม่ได้ช่วยรักษามะเร็ง หากใช้มะนาวปกติ ผสมน้ าอุ่นดื่ม จะเป็นประโยชน์ต่อ

ร่างกายเพราะมีวิตามินซี มีสารต้านอนุมูลอิสระ มีฟลาโวนอยด์ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง ฯลฯ แต่ไม่

แนะน าให้ดื่มเพียว เพราะมีความเป็นกรดสูง หากทานประจ าอาจเกิดอาการระคายเคือง ส่วนกรณีน ามะนาวและ

เกลือถูหน้าผากลดไมเกรน ไม่เป็นความจริง เพราะไมเกรนเป็นเรื่องของความเครียด หากได้กลิ่นหอมของมะนาว

แล้วคลายเครียดก็พอเป็นไปได้ 

 เร่งสร้างความมั่นคงทางวัคซีน 

โพสต์ ทูเดย์   -เสนอข่าว นพ.จรงุ เมืองชนะ ผู้อ านวยการสถาบันวัคซนีแห่งชาติ (สวช.) เปิดเผยว่า จะเรง่ใช้กลไก "ประชารัฐ" 

ขับเคล่ือนเสริมสร้างความรู้ และสร้างความม่ันคงทางวัคซนี ท้ังนี ้ยังมีข้อเสนอให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนรว่มในการ

บริการวัคซีนพื้นฐาน รวมถึงเพิ่มการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนได้เข้าใจ 

 ก าจัดไวรัสตับอกัเสบบ+ีซ ี

ข่าวสด ,มติชน 

เว็บไซตไ์ทยโพสต ์

 

 -เสนอข่าว ผศ.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ อายุรแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กลา่ววา่ ปัจจุบันมีผู้มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีประมาณ 3 ล้านคน ส่วนผู้ติดเชื้อไวรัสตับ

อักเสบซี นัน้มีอยู่ประมาณ 2% หรือ 800,000-900,000 คน อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือพบว่า 80% ของผู้ท่ีมีเชื้อ

ไวรัสนี้ไม่รู้ตัวเอง ท าให้ไมไ่ด้เข้าสู้ระบบติดตามรักษา  
         เรื่องนี้มีการติดตามมานาน จนรู้วา่ไวรัสเหล่านีเ้ข้าไปแบ่งเซลล์อย่างไรบ้างในเนื้อตับ ท าให้มีการผลิตยา

ออกมารักษาเพื่อยับยั้ง อีกท้ังมีการพัฒนายากินรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีให้หายขาดได้ 90-100% โดยต้องกิน

ต่อเนื่อง 3 เดือน วนัละ 1-2 เม็ด แต่ยังไม่ได้อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์     ส่วนไวรัสตับอักเสบบีนั้น เบ้ืองตน้มียาฉดี 

ยากิน ท่ีช่วยให้ลดปริมาณไวรัสลงจนไม่ก่อปัญหาต่อเนื้อตับ แต่ตอ้งกินเป็นระยะเวลานาน 5-10 ปี หรือตลอดชีวิต  

ดังนัน้จึงจะต้องพัฒนายาใหม่ คาดว่าจะใชเ้วลา 5-10 ปนีี้ อย่างไรก็ตาม จากความก้าวหน้าทางการแพทย์ ท าให้

องค์การอนามัยโลกประกาศก าจดัเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซใีห้หมดไปจากโลกภายในปี 2030 หรืออีก 13 ปี

ข้างหนา้ ซึง่ต้องเริ่มจากการท าให้ผู้ป่วยท่ียังไม่รู้ตัว รู้ตวัเป็นส าคัญ 
          เชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซมีีการติดต่อทางเลือด เช่น การเจาะห ู ใชเ้ข็มฉีดยารว่มกับคนที่มีเชื้อ และ

เพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ไดป้้องกัน แต่มีเพียงไวรัสตับอักเสบบีเท่านัน้ท่ีติดต่อทางแม่สู่ลูก ซึ่งขอยืนยันว่าโรคไม่ติดต่อทาง

น้ าลาย การกินอาหารรว่มกัน การสัมผัสกัน อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อตอนโต 100 คน จะท าใหเ้กิดภาวะตับอักเสบ

เฉียบพลันท้ังหมด แต่ 99 คนหายได้เอง และมีภูมิคุ้มกันโรคขึ้นมา และมี 1 คนที่มีเชื้อต่อเนื่องในร่างกาย ต้องรับ

การตรวจและรักษาจากแพทย์ ซึ่งในวนัท่ี 25 มิ.ย.นี้จะจัดเสวนาให้ความรู้เก่ียวกับโรคนี้ ตั้งแตเ่วลา 07.00-16.30 

น. ท่ีหอประชุมจุฬาฯ โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 300 บาท รายได้ท้ังหมดบริจาคเข้าสมทบทุนผู้ป่วยโรคตับมูลนิธิ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2252-7839 

 

ไทยโพสต์ 

เคร่ืองช่วยวัดค่าสายตาระหว่างผ่าตัด 

       -เสนอข่าว  รพ.จุฬาฯ แถลงข่าวการรักษาตาต้อกระจกด้วยเทคโนโลยีล่าสุด แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้รักษา เป็นเคร่ืองวัดค่าสายตาระหว่างผ่าตัดแบบเรียลไทม์ เพื่อเลือกเลนส์ที่เหมาะสมกับคนไข้ท่ีสุด เป็นแห่งแรก

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชี้เพิ่มเวลาในการผ่าแค่ 1-2 นาทีเท่านั้น โดยไม่ชาร์จค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

 

ประชาชาติธุรกิจ 

มติชนจัดงานเฮลท์แคร์ 2017 

     -เ ส น อ ข่ า ว  น า ย สุ ร พ ล  พิ ท ย า ส กุ ล  ผ อ . ฝ่ า ย กิ จ ก ร ร ม พิ เ ศ ษ  บ . ม ติ ช น  ก ล่ า ว ถึ ง  

การจัดงานมหกรรมสุขภาพแห่งปี หรือ "Healthcare 2017" ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีท่ี 9 ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ฟิตเกิน

วัย ใจเกินร้อย" ระหว่างวันท่ี 1-4 มิถุนายนนี้ ที่เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การ ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่า ปีนี้มีความพิเศษ

และคึกคักกว่าทุกปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะจ านวนโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมกว่า 16 แห่ง พร้อมไฮไลต์ให้บริการทันตกรรม

ตรวจรักษา ฟรีในงาน 

 อุบัติเหตุคร่าชิวิตวัยรุ่น 

กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า 
M2F 

 

      -เสนอข่าว  องค์การอนามัยโลก (WHO) เผย อุบัติเหตุบนท้องถนนเปน็สาเหตุอันดับหนึง่ของการเสียชีวิตของ
วัยรุ่นท่ัวโลก โดยในปี 2015 ประชากรวัย 10-19 ปี ท่ัวโลก เสียชีวิตจากสาเหตุดงักล่าวมากกว่า 115,000 คน 
สาเหตุรองลงมาคือ การติดเชือ้เฉียบพลันในระบบหายใจสว่นล่าง และการท าร้ายตัวเอง ขอ้มูลยังชี้ว่า วัยรุ่น



                                                             สรุปข่าววันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 5 
สื่อ ประเด็นข่าว 

ผู้เสียชีวิต 2 ใน 3 ของจ านวนท้ังหมดอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา 
 สติบูรณาการส่งผลดีตอ่สุขภาพ-จิตใจ 

ข่าวสด   -เสนอข่าว นายกาบอร์ เฟสกัส ประธานสมาคมสติและการประยุกต์ใช้สติตามวิถีจิตปฏิบัติแห่งประเทศฮังการี 

บรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวปฏิบัติเบื้องต้นในการฝึกสติเพื่อลดความเครียด ตามแบบดั้งเดิมและวิถีร่วมสมัยในโลก

และท่ีประเทศฮงัการี : แนวโนม้ใหม่ของการบูรณาการธรรมะและวิทยาศาสตร์เข้าดว้ยกัน" ในการประชุมผู้น าชาว

พุทธนานาชาติ เนื่องในวนัวิสาขบูชาโลก ประจ าป ี2560  
      แนวทางการใช้สตเิพื่อลดความเครียด หรือ Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR)  พัฒนาขึ้นโดยนัก

ชีววิทยาด้านโมเลกุล คือ จอน กาบัต-ซิน ท่ีคลินิกลดความเครียดแห่งศูนย์แพทย์แห่งมหาวิทยาลัยแมสซาชูเส็ตต์ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา และพฒันามาเปน็หลักสูตรชื่อ MBSR curriculum เพื่อน าธรรมะคือสติไปชว่ยลดความเครียด 
ความเจ็บป่วยทางใจ และความทุกข์ให้กับคนอเมริกัน MBSR เป็นวิถีปฏิบัติท่ีฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันและเสริมสร้าง
ความเมตตาใหเ้กิดข้ึนในจิตใจ  เป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตไปตามปกติอย่างมีสติและรู้เท่าทันกับสิ่ง

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัวเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ และผ่อนคลายความเครียดท่ีเกิดในจิตใจได้ ซึ่งจะส่งผลด้านดีต่อ

สุขภาพจิต ชว่ยต่อต้านอนุมูลอิสระ และลดความดันเลือด 

 

New)108 

ดื่มกาแฟเกินขนาดเสียชีวิต 

     -เสนอข่าว เดวิส อัลเลน ไครป์ เด็กชายวัยรุ่นอายุ 16 ปี ชาวสหรัฐฯ หมดสติกลางห้องเรียนและเสียชีวิตในเวลา

ต่อมา ผลการชันสูตรพบว่า เสียชีวิตจากอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะคาเฟอีน ท าให้หัวใจอาจสูบฉีดเลือดไป

เลี้ยงร่างกายและสมองไม่เพียงพอ เพราะดื่มเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนถึง 3 ชนิดภายในช่วงเวลาเพียง 2 ชม. ซึ่ง

แพทย์ยืนยันว่า ไม่มีอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจ และไม่พบร่องรอยของยาหรือแอลกอฮอล์ ในกระแสเลือด 

 


